
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ  สมัยทีส่ี่  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  วันที ่ ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕    
เวลา  ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป  

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
--------------------------------- 

  

ลำดับที่ ชือ่ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุรชัย  พุทธรรม  ประธานสภาเทศบาล สุรชัย  พุทธรรม  

๒ นางถาวร  อินทรพานิชย์  รองประธานสภาเทศบาล ถาวร  อินทรพานิชย์  

๓ นายสุรชัย  อินทรพานิชย์   สมาชิกสภาเทศบาล สุรชัย  อินทรพานิชย์   

๔ นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน สมาชิกสภาเทศบาล ยุทธสันต์  เหมะธุลิน  

๕ นายปัญญา  โมราราช สมาชิกสภาเทศบาล - ลาป่วย 

๖ นายคำพันธ์  แก้วคำแสน   สมาชิกสภาเทศบาล คำพันธ์  แก้วคำแสน  

๗ นางศรีสวาท  หินอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาล ศรีสวาท  หินอ่อน  

๘ นายประยุทธ  สาลีศรี สมาชิกสภาเทศบาล ประยุทธ  สาลีศรี   

๙ นายสำเริง  สัตถาผล สมาชิกสภาเทศบาล สำเริง  สัตถาผล  

๑๐ นายประสพ  นาเชียงใต้ สมาชิกสภาเทศบาล ประสพ  นาเชียงใต้  

๑๑ นางวิลัยวรรณ  ทัศมี สมาชิกสภาเทศบาล วิลัยวรรณ  ทัศม ี  

๑๒ นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เชิดชัย  นาคะอินทร์  

๑๓ นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เลขานุการสภาเทศบาล สุรพัฒน์  พุฒธรรม  

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายดำเนิน  สอนไชยา นายกเทศมนตรี ดำเนิน  สอนไชยา  

๒ นายสันติ  สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรี สันติ  สุริยะโรจน ์  

๓ นายวิชัย  ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรี - ลากิจ 

๔ นายเวศยัน  ไชยนนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เวศยัน  ไชยนนท์  

๕ นายมนตรี  ขันละ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี มนตรี  ขันละ  

๖ นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล กาญจนา  กวีพิชชาพัชร  

๗ นายสะอาด  ภู่นารถ ผู้อำนวยการกองช่าง - ลาพักผ่อน 

๘ นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ สมิทธิ์  พุทธวงศ์  
 



๒ 

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๙ นายปรีดา  เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปรีดา  เจริญชัย  

๑๐ นางสาวเปรมฤดี  ศิริขันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง   เปรมฤดี  ศิรขัินธ์  

๑๑ นางระภิพันธุ์  อินทรพานิชย์ หวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระภิพันธุ์  อินทรพานิชย์  

๑๒ นายมงคล  สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มงคล  สาขามุละ  

๑๓ นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. รุ่งทิวา  ไชยจันทร์  

๑๔   นางลาวัลย์  โหมดแก้ว นักวิชาการศึกษา ชก. ลาวัลย์  โหมดแก้ว  

๑๕ นางบานเรือง  ร่มเกษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. บานเรือง  ร่มเกษ  

๑๖ นางสาวธัญพร  เหลือหลาย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. ธัญพร  เหลือหลาย  

๑๗ นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ธวัชชัย  นาเชียงใต ้  

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว  เชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระ 
เลขานุการสภาเทศบาล         รัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ   

สมัยที่สี่  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕   

นายสุรชัย  พุทธรรม เมือ่ทีป่ระชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ  สมัยทีส่ี่  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 

นายสุรชัย  พุทธรรม วันนี้ ท่านปัญญา  โมราราช  ลาป่วย  และท่านรองฯ วิชัย  ศรีโคตร 
ประธานสภาเทศบาล        ติดภารกิจเฝ้าภรรยาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

๒.๑  รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ 
      สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมือ่วันที ่๑๑–๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านสมาชิกอ่านรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  
ประธานสภาเทศบาล        ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๑๑-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕  ใช้เวลา ๑๐ นาท ี

 เมื่อได้อ่านแล้วต้องการแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติเพ่ือรบัรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยทีส่าม  ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที ่๑๑ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมือ่วันที ่  
๑๑ – ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

รับรอง     ๙  เสียง 

 



๓ 

 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยทีส่าม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมือ่วันที ่  
๑๑ – ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๕   

ไม่รบัรอง    ไม่มี 

มติทีป่ระชุม รบัรอง     ๙  เสียง 
ไม่รบัรอง    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 
รบัรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ     
สมัยทีส่าม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เม่ือวันที ่๑๑ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๒.๒  รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยวิสามัญ 
       ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมือ่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕  

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านสมาชิกอ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัย 
ประธานสภาเทศบาล        วิสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕  ใช้เวลา 

๑๐ นาท ี

 เมื่อได้อ่านแล้วต้องการแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติเพ่ือรบัรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยวสิามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
เมื่อวันที ่๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยวิสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที ่๑๒  
กันยายน ๒๕๖๕ 

รับรอง     ๙  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยวิสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมือ่วันที ่๑๒  
กันยายน ๒๕๖๕   

ไม่รบัรอง    ไม่มี 

มติทีป่ระชุม รบัรอง     ๙  เสียง 
ไม่รบัรอง    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 
รบัรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยวิสามัญ     
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี 

 
 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องที่เสนอใหม่เพื่อทราบ 

๔.๑  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงต่อสภาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  ท่านนายกฯ  ท่านคณะผู้บริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล        และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ ในระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็นที่
ทราบแล้วว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต ่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ไดด้ำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล ไดติ้ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการ
ประชุมฯ ครัง้ที ่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  จากการ
ติดตามฯ มีโครงการที่จะดำเนินการตามแผนการพัฒนาท้องถิ่น ๙๔ โครงการ 
งบประมาณ ๔๔,๕๘๐,๙๒๐ บาท  มีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ ๖๕ 
โครงการ งบประมาณ ๓๔,๖๒๘,๙๖๐ บาท  และมีการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ  ๔๘  โครงการ   งบประมาณ ๓๐,๘๖๐,๖๖๕.๔๙  บาท   
รายละเอียด ดังนี้ 

ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น      บรรจุในเทศบัญญัติ  
      ยุทธศาสตร์               โครงการ    งบประมาณ    โครงการ   งบประมาณ 

๑. การพัฒนาการเกษตรและ              -              -                -            - 
    อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาฯ 
๒. การพัฒนาการคา้ การลงทนุ             ๒๔     ๑,๓๒๕,๐๐๐    ๑๖        ๙๒๕,๐๐๐ 
    และการท่องเที่ยว 
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์              ๒๑    ๓๓,๔๒๖,๕๒๐    ๑๖   ๒๘,๙๒๖,๙๖๐    
    เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ            ๔      ๒,๕๐๕,๐๐๐      ๑         ๓๐,๐๐๐    
    และสิ่งแวดล้อม และพลงังานแบบบูรณาการ 
    อย่างสมดุลและยั่งยนื 
๕. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี          ๔๕     ๗,๓๒๔,๔๐๐    ๓๒     ๔,๗๔๗,๐๐๐ 
    ตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

  รวม                  ๙๔   ๔๔,๕๘๐,๙๒๐   ๖๕  ๓๔,๖๒๘,๙๖๐   

 

 

 



๕ 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
        อนุมัติงบประมาณ      เบิกจ่ายงบประมาณ 
     ยุทธศาสตร์                 โครงการ   งบประมาณ    โครงการ   งบประมาณ 

๑. การพัฒนาการเกษตรและ               -              -      -            - 
    อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาฯ 
๒. การพัฒนาการคา้ การลงทนุ          ๑๖       ๙๒๕,๐๐๐       ๘      ๔๓๘,๗๓๔.๐๐ 
    และการท่องเที่ยว 
๓. การพฒันาทรัพยากรมนุษย์           ๑๖  ๒๘,๙๒๖,๙๖๐     ๑๒  ๒๖,๒๔๐,๓๘๙.๔๙    
    เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ         ๑         ๓๐,๐๐๐       ๐  ๐.๐๐ 
    และสิ่งแวดล้อม และพลงังานแบบบูรณาการ 
    อย่างสมดุลและยั่งยนื 
๕. การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี       ๓๒     ๔,๗๔๗,๐๐๐    ๒๘   ๔,๑๘๑,๕๔๒.๐๐ 
    ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

  รวม                ๖๕  ๓๔,๖๒๘,๙๖๐  ๔๘ ๓๐,๘๖๐,๖๖๕.๔๙ 
ทั้งหมดเป็นผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแฟ้มระเบียบวาระการ
ประชุม  นำเรียนที่ประชุมสภาฯ เพ่ือรับทราบ ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ตามท่ีท่านเลขาฯ ได้นำเรียนต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดสงสัยครับ  ตาม 
ประธานสภาเทศบาล        รายละเอียดที่นำเสนอคิดว่าชัดเจนแล้ว ถ้าไม่มีถือว่าสมาชิกทุกท่านรับทราบ 

ทีป่ระชุม ทราบ 

๔.๒  ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล และท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ ในวาระท่ี ๔.๒ เรื่องการประกาศใช้

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต ่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ นำเรียนว่า สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในห้วงเดือนสิงหาคม 
ที่ผ่านมา ตามที่ท่านสมาชิกได้รับรองรายงานการประชุมในวาระท่ี ๒ แล้วนั้น 
เมื่อมีการใช้เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ต้องมีแผนการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งได้จัดทำแผนการดำเนินงานเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยยึดแนวการบริหารงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
ปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอวาริชภูมิ 
ที่ สน ๐๐๒๓.๒๑/ว ๑๐๕๙  ลงวันที ่ ๗ กนัยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพ่ือ
จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ได้แจ้งแนวปฏิบัติการใช้แผน 



๖ 

 

พัฒนาท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพ่ือจัดทำบริการสาธารณะ
หรือกิจกรรมสาธารณะ ในการเปิดเผยแผนการดำเนินงานเมื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี หรือแผนการดำเนินงาน
ที่เพ่ิมเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจง้สภาท้องถิน่ อำเภอ จังหวัด หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ทราบด้วย 

และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ซ่ึงคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นไดร้วบรวม
แผนงานโครงการที่จะดำเนินการในพ้ืนที่ เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณา และเสนอผู้บริหารประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ซึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว  
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕   รายละเอียดดังนี้ 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลปลาโหล 

       ยุทธศาสตร์/แผนงาน      โครงการ     งบประมาณ    หนว่ยงานดำเนนิการ 
๑. การพัฒนาการเกษตรและ                 -                -                 - 
    อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาฯ 
๒. การพัฒนาการคา้ การลงทนุ          ๑๕     ๒๓,๖๒๖,๒๐๐   
    และการท่องเที่ยว 
   - แผนงานศาสนา วัฒนธรรม                ๘          ๕๘๕,๐๐๐           กองการศึกษา 
     และนนัทนาการ 
   - แผนงานสงัคมสงเคราะห์           ๗      ๒๓,๐๕๑,๒๐๐   กองสวัสดิการสังคม 
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์           ๑๗       ๖,๐๘๙,๗๙๘ 
    เพื่อสร้างศักยภาพในการแขง่ขัน 
   - แผนงานการศึกษา                     ๑๐       ๕,๕๓๔,๗๙๘          กองการศึกษา 
   - แผนงานสาธารณสุข             ๗  ๕๔๕,๐๐๐      กองสาธารณสขุฯ 
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ         ๑          ๑๕,๐๐๐                
    และการเกษตรตามหลักปรัชญาฯ 
   - แผนงานสาธารณสุข             ๑    ๑๕,๐๐๐      กองสาธารณสขุฯ 
๕. การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี      ๔๑      ๘,๖๕๖,๔๐๐ 
    ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   - แผนงานบริหารงานทั่วไป          ๑๑   ๙๖๒,๐๐๐  สำนักปลัด/กองคลัง 
   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน       ๔   ๒๗๐,๐๐๐             สำนักปลัด 
   - แผนงานเคหะและชุมชน            ๓   ๗๔๕,๘๐๐                กองช่าง 
   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      ๒๓        ๖,๖๗๘,๖๐๐                กองช่าง 
  รวมทั้งสิ้น             ๗๔      ๓๘,๓๗๗,๓๙๘ 



๗ 

 

ทั้งหมดเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ราย 
ละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ตามแฟ้มระเบียบวาระการประชุม 
ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัแผนการดำเนินงานครับ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 
ประธานสภาเทศบาล ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยถือว่าทุกท่านรับทราบ 

ทีป่ระชุม ทราบ  

๔.๓  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ปี ๒๕๖๖ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญทา่นเลขาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล และท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ ในวาระที่ ๔.๓ แนวทางการปฏิบัติ

เกีย่วกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๖๖  ซึง่เห็นว่าเป็นเรื่อง
สำคัญที่เกี่ยวข้องกับท่านสมาชิก ท่านผู้บริหารโดยตรง  จึงนำเข้าระเบียบ
วาระการประชุมเพ่ือทราบ โดยมีหนังสือจากอำเภอวาริชภูมิ ที่ สน ๐๐๒๓. 
๒๑/ว ๑๓๔๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยกรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่นแจ้งความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งเก่ียวกับแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๖๖  ดังนี้ 
๑. ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่
ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิน่ เลขานุการสภาท้องถิ่น อาจเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ หากเข้าลักษณะ
ตามหลักเกณฑ์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๕/๒๕๔๓  ลงวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ไว้ ดังนี้  
   ๑.๑ ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย 
   ๑.๒ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการหรือหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
และปฏิบัติงานประจำ  
   ๑.๓ อยู่ในบงัคบับัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐ 
   ๑.๔ มีเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามกฎหมาย 
๒. ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิน่ ที่
ปรึกษาผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิน่ เลขานุการสภาทอ้งถิ่น สามารถ
ช่วยเหลือผู้สมัครหรือพรรคการเมืองหาเสียงเลือกตั้งเป็นการส่วนตัวและ
นอกเหนือเวลาราชการได ้แต่ต้องระมัดระวังมใิห้ขัดต่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
๒๕๖๑ และต้องเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งระเบียบที่เกีย่วข้องเฉพาะ
ตำแหน่ง ดังกล่าว 



๘ 

 

นำเรียนทุกท่านได้รับทราบ เข้าใจว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันที่มา
จากการเลือกตั้งเมือ่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖  นำเรียนว่า ท่านสามารถช่วยเหลือผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองหาเสียงเลือกตั้งเป็นการส่วนตัวและนอกเหนือเวลาราชการได ้ 
ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ การช่วยหาเสียงนั้นช่วยได้แต่ตอ้งนอกเวลาราชการ 
ประธานสภาเทศบาล แต่ทัง้นี้ทั้งนั้น ต้องดูระเบียบข้อกฎหมายด้วย เพ่ือจะได้ไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย  

สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ ถ้าไม่มีถือว่าทุกท่านรับทราบ 

ทีป่ระชุม ทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ   

๕.๑  การตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนนช่วงเทศกาล    
ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖  และการจัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล และท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ ขอนำเรียนกิจกรรมทีจ่ะดำเนินการ   

เรื่องแรก การตั้งจุดตรวจเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล    
ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยต้ังจุดตรวจหน้าสำนักงานเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ และมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบอยู่
เวรยามเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ อป.พร. และเจ้าหน้าที่
ของเทศบาล  แบ่งเป็น ๒ ช่วง  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
เรื่องท่ีสอง  การจัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖  โดยเทศบาลจะจัดขึ้นในวัน
เสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างจัดเตรียมงาน รูปแบบคล้ายปีที่ผ่าน
มา อาจจะมีหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วม เช่น โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ มหาวิทยาลัย
ราชมงคลอิสานฯ กศน.  
นำเรียนที่ประชุมได้รับทราบ  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม การตั้งจุดตรวจเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖  
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดต้องการสนับสนุนจุดตรวจของเทศบาลหรือในชุมชน/หมู่บ้าน สามารถ

แวะเวียนให้การสนับสนุนได ้ ส่วนงานวันเด็กตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม 
๒๕๖๖  คงจะมีหนังสือเชิญท่านสมาชิกร่วมกิจกรรมอีกครั้ง  เชิญท่านเชิดชัย  
นาคะอินทร์  ครับ 

นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนทุกท่าน ผม นายเชิดชัย นาคะอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๒ ฝากถึงท่านคณะผู้บริหารผ่านทา่นประธานสภาฯ ในการตั้งจุดตรวจ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ การออกเยี่ยมจุดตรวจต่างๆ อยากให้ออกไปเป็นทีม ไม่
ทราบว่า สภาฯ มีงบหรือสิ่งของที่จะออกไปมอบหรือไม ่ ในปีที่ผ่านมาอาจจะ



๙ 

 

ไม่ได้ออกร่วมเพราะช่วงโควิด แตใ่นปีนี้อยากให้เป็นนิมิตหมายอันดีกับสภาฯ 
ด้วย  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม เรื่องงบประมาณคงจะไม่มีเพราะไม่ได้ตั้งไว้ ท่านนายกฯ และทีมงานที่ออกไป  
ประธานสภาเทศบาล ส่วนมากเป็นงบส่วนตัว ส่วนการออกร่วมนั้นคงจะไดห้ารือจะทำอย่างไร มีงบ

อะไรบ้าง ในการที่จะมีงบหรือไม่ม ี อย่างน้อยควรติดไม้ติดมือไปด้วยก็เปน็สิ่ง
ที่ดี ฉะนั้น ควรจัดการอย่างไร คณะผู้บริหารสะดวกหรือไม่ ออกเป็นเขตหรือ
ออกรวมกันทั้งหมด เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม  เรียนเชิญครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนเจ้าหน้าทีทุ่กท่าน 
นายกเทศมนตร ี ครับ การออกพบปะเยี่ยมจุดตรวจเมื่อปีที่แล้วคณะผู้บริหารได้ใช้ทุนส่วนตัว 

และมีบางส่วนใหผู้้บริหารนำไปมอบ อีกส่วนหนึ่งได้รับจากอำเภอ โดยอำเภอ
ได้ขอจากเทศบาล แล้วนำไปมอบให้จุดตรวจ เมื่อปีที่แล้วผมได้คุยกับท่าน
นายอำเภอว่าให้ท้องถิน่ออกมอบเองได้หรือไม่ ซ่ึงที่ผ่านมาเทศบาลนำไปมอบ
ให้กับอำเภอ ตามปกติจะออกมอบพร้อมการออกตรวจ ผมและคณะผู้บริหาร
ได้รับแต่งตั้งจากอำเภอให้ออกเยี่ยมจุดตรวจ ท่านปลัดจะออกตรวจเยี่ยมบ้าน
ดอนยานาง บ้านผักตบ บ้านนาบ่อ บ้านพังฮอ บ้านงิ้ว บ้านหนองท่ม ส่วนผม
จะออกตรวจบ้านโค้งป่ากล้วย บ้านพรสวรรค์ บ้านดงคำโพธิ์ บ้านโคกศาลา 
บ้านดงเชียงเครือ ส่วนมากจะออกพบปะทัง้ ๑๖ หมู่บ้าน ถ้างบประมาณไม่
เพียงพอกต็้องใช้ทุนตัวเอง ถ้าท่านสมาชิกจะออกไปพร้อมกันคงต้องมีตาราง
ออกตรวจอีกครั้งว่าจะออกไปจุดไหน บ้านไหน ซึ่งแสดงออกถึงความรักความ
สามัคคี เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านเชิดชัยได้เสนอ มอบหัวหน้าสำนักปลัดจัดทำตาราง
ออกตรวจเยี่ยม โดยนัดรวมตัวที่เทศบาลและออกไปพร้อมกัน ขอขอบคุณ
ท่าน ส.ท.เชิดชัย ณ โอกาสนี้  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม          เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นการพบปะแต่ละชุมชน เรื่องงบประมาณ ในปีนี้ไม่แน่ใจ 
ประธานสภาเทศบาล ว่าอำเภอได้ของบประมาณหรือไม่  เชิญท่านปรดีา เจริญชัย  ครับ 

นายปรีดา  เจริญชัย          กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  สำหรับ 
ผู้อำนวยการกองสวัดสิการสังคม กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มีทุนเพ่ือสนับสนุนด่านชุมชนในช่วง

เทศกาล ชุมชนละ ๒,๐๐๐ บาท โดยการออกมอบให้ชุมชนในแต่ละด่าน แต่
ส่วนมากชุมชนจะเบิกเป็นครั้งเดียว ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม          ถ้านำเงินในส่วนนั้นมอบในลักษณะพบปะจะเหมาะสมหรือไม ่ สภาฯ มีความ 
ประธานสภาเทศบาล คิดเห็นอย่างไร  เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล ครับ ในส่วนกองทนุสวัสดิการฯ ที่ผ่านมามอบเป็นเงินไม่ได้มอบเป็นสิ่งของ  

นำเรียนว่าในปีทีผ่่านมาไม่ได้ตั้งงบในการซื้อของให้อำเภอ แต่ไดบ้ริหารจาก
การจัดตั้งศูนย์ฯ อำเภอจะระบุว่าขอกาแฟกี่แพก แล้วอำเภอจะจัดสรรคืนให้
เทศบาล ซึ่งได้จำนวนน้อยกว่าที่เทศบาลให้ไป และไม่ครบทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน 
ส่วนกองทุนสวัสดิการฯ ควรแบ่งเป็นปีใหม่และสงกรานต์ เพ่ือที ่ จะได้เป็น
การเฉลี่ย ถ้าให้ปีใหม่ทั้งสองพันบาทแล้วสงกรานต์ไม่ได้อาจจะเกิดปัญหา 
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ต่อไปจะได้นำเรียนปรึกษาว่าอาจจะแยกจ่าย ส่วนในปีนี้รอว่าอำเภอจัดสรร
คืนเท่าไหร่ อาจจะต้องหางบประมาณเพ่ิมเติมจากการบริหารศูนย์ฯ เพ่ือให้
ครบทั้ง ๑๖ จุด และจะนำไปพิจารณาว่าเราจะออกมอบวันไหน แล้วจะแจ้ง
ท่านสมาชิกอีกครั้ง อาจจะไปวันละเขตหรือหนึ่งวันไปครบทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน  
ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม          ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ มอบท่านเลขาฯ ได้บริหารจัดการ  เรื่องงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล ปีนีเ้ทศบาลจะบริหารงบประมาณเองจะดหีรือไม่ ตามที่ผมเคยอยู่ด่านบ้านงิ้ว

ไดม้าน้อยผู้นำชุมชนกบ็่น เป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ออกไปพร้อมกัน วันละเขต 
หรือถ้าวันเดียวก็น่าจะทัน หรือท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร  เชิญท่าน
เชิดชัย นาคะอินทร์ ครับ 

นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  คณะผู้บริหาร  และ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.กองทุกท่าน ในเรื่องการบริหารจัดการอยากให้คณะผู้บริหาร ท่านเลขาฯ 

ได้วางแผนว่าจะไปหนึ่งหรือสองวันและแจ้งวันออกพ้ืนที ่ ถ้าไปได้ก็จะไปครับ 
แตถ่้าไปไม่ได้ก็คงจะไม่ได้ไป อยากให้เป็นรูปธรรมชัดเจน  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม          ท่านเลขาฯ รับไปดำเนินการแล้ว ไปได้ก็ไป ไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ  เชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ครับ 

นางระภิพันธุ์  อินทรพานิชย์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตาม 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล คำสั่งอำเภอวาริชภูมิ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ท่านนายกฯ ท่านปลัด 

หวัหน้าสำนักปลัด และเจ้าพนักงานป้องกันฯ และได้ส่งแผนออกตรวจเยี่ยม
ให้เรียบร้อยแล้ว จะลงไลน์กลุ่มเพ่ือจะได้ทราบว่าออกวันไหนบ้าง และท่าน
สมาชิกจะออกร่วมวันไหน อยากให้เป็นไปตามแผนที่อำเภอจดัให้ ส่วนเรื่อง
สิ่งของที่จะมอบให้ด่านตรวจนั้น หัวหน้าสำนักปลัดและงานป้องกันฯ ได้
จัดเตรียมไว้ด่านละหนึ่งชุดซึ่งเป็นงบส่วนตัว โดยเริ่มออกตรวจตามแผนของ
อำเภอ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ขอบคุณค่ะ 

นายสุรชยั  พุทธรรม          ในส่วนผู้บริหารและเจ้าหน้าทีจ่ะออกตรวจตามแผนอำเภอ ในส่วนเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกจะออกอีกครั้ง หรือจะออกตามแผนของอำเภอ

หรืออย่างไร  เชิญท่านนายกฯ ครับ  

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ในส่วนของ 
นายกเทศมนตร ี แผนทีอ่ำเภอจัดให้คงไม่มีปัญหาอะไร ซ่ึงเป็นคำสั่งรายบุคคล ในส่วนที่คณะ

ผู้บริหารและท่านสมาชิกจะออกไปพบปะคงจะต้องกำหนดตารางขึน้มาใหม่
ว่าจะออกช่วงไหน ซ่ึงแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของพวกเรา ส่วน
เงินกองทุนสวัสดิการฯ อยากให้จ่ายครั้งละหนึ่งพันบาท ถ้าจ่ายพร้อมกันจะมี
ปัญหาเพราะเงินจะหมดก่อนสงกรานต์จะไม่มีเงินบริหารจัดการ แจ้ง ผอ.กอง
สวัสดิการได้มอบครั้งละหนึ่งพันบาท  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม          ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  ในส่วนคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก และเจ้าหน้าที่  
ประธานสภาเทศบาล ขอนัดวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมกันที่เทศบาลเวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ 
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เสร็จภายในวันเดียวเพราะบางทา่นอาจจะมีภารกิจ ทุกท่านรับทราบนะครับ  

๕.๒  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ 

นายสุรชยั  พุทธรรม          โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ขอหารือเห็นสมควรจัดกิจกรรมในห้วง  
ประธานสภาเทศบาล ไหน ซ่ึงตามปกติจัดขึน้ทุกปี โควิดเริ่มซาลงบ้างแล้ว ท่านสมาชิกเห็นสมควร

อย่างไร  เชิญท่านประสพ  นาเชียงใต้ ครับ 

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ ในปี ๒๕๖๖ จะไปศึกษาดูงานไหมครับ ผมอยากไปศึกษาดูงาน

ภาคเหนือครับ การศึกษาดูงานควรมีการพูดคุยกับสมาชิกบ้าง เจ้าหน้าที่บ้าง  
และการจัดงานปีใหม่ปีนี้จะจัดไหมครับ ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม          ผมขอหารือเรื่องการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดก่อนครับ ท่านสมาชิกเห็น 
ประธานสภาเทศบาล สมควรอย่างไร เชิญท่านคำพันธ์ แก้วคำแสน ครับ 

นายคำพันธ์  แก้วคำแสน กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ารว่ม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่าน การแข่งขันกีฬาไมไ่ด้จัดมาหลายปี เยาวชนสอบถามในปีนีจ้ัด

แข่งขันกีฬาหรือไม่ ผมยังไม่ได้ให้คำตอบคงต้องรอมติจากสภาฯ ขอบคุณครับ  

นายสุรชยั  พุทธรรม          การแข่งขันกีฬาเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ความรักสามัคคี เป็นการพบปะกัน 
ประธานสภาเทศบาล ในแตล่ะปี  เชิญท่านยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ตามที่ไดต้ั้งไว้ในเทศบัญญัติแล้ว ถ้าไม่ติดภารกิจเราต้องจัด กำหนด

ห้วงระยะเวลาเลยครับจะจัดเดือนไหน ที่ผ่านมาเคยจัดปลายเดือนมีนาคมต้น
เดอืนเมษายน หรือประมาณกลางเดือนมีนาคม หลังจากนักเรียนปิดเทอม
แล้วถึงจะมีนักกีฬา เช่นกันโครงการศึกษาดูงานต้ังไว้ในเทศบัญญัติแล้ว ถ้า
เทศบาลพร้อมวันไหน ไม่ติดภารกิจอะไร ถ้าสภาฯ มีความเห็นว่าไป จะไปวัน
ไหน  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม          ขอบคณุท่านยุทธสันต์ครับ เป็นการปรึกษาหารือสภาฯ ครับ  จริงๆ แล้ว 
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติผ่านแล้ว สามารถปฏิบัติได้แล้ว ในเมื่อให้ความเห็นชอบแล้วขึ้นอยู่

กับสภาฯ ว่าจะจัดหรือไม่จัด ท่านยุทธสันต์เสนอกลางเดือนมีนาคม เชิญท่าน
เชิดชัย นาคะอินทร์  ครับ  

นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ พร้อมทัง้ ผอ.ทุกกอง ครับ ตามที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานได้พูดไปแล้วถูกต้อง เมื่อได้อนุมัติเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว ต้อง

ขึ้นอยู่กับคณะผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหารเห็นว่าไม่จัดจะสะสมไว้เยอะๆ เพ่ือ
ปีหน้าจะได้นำเงินไปทำโน้นนี่นั้น ทีผ่่านมาติดปัญหาโควิดทำให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ คณะผู้บริหารวางเป้าหมายไปเลยว่าจะจัดเดือนนี้ ถาม ผอ.กอง 
ในปีที่ผ่านมาปกติจัดเดือนไหน อย่างไร ฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยัง
ผู้บริหารจะจัดก็จัดไปเลยเพราะเทศบัญญัติผ่านแล้ว  ขอบคุณครับ 

 



๑๒ 

 

นายสุรชยั  พุทธรรม          เหตุผลที่ถามในสภาฯ เพ่ือให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วม  ทั้งนี้ทั้งนั้น เชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล นายกฯ ได้ชี้แจงต่อสภาฯ ครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกผู้ทรงเกียรต ิ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตร ี ครับ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ผมตั้งใจจะจัดตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ แต่ติด

ปัญหาโควิด จึงเปลี่ยนจะจัดช่วงเดือนตุลาคมแตไ่ม่ทัน ซ่ึงอยู่ในช่วงเตรียม
จัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๖ ด้วย ปรึกษา ผอ.กองการศึกษา จะจัดปลาย
เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะจัดวันเสาร์-อาทิตย์คงไม่มีปัญหา หมู่บ้านก็สอบถาม
อยากให้จัด ถ้าจะจัดเลยก็ไมใ่ช่ต้องมีการคุยกันหลายๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่าย
สภาฯ ฝ่ายเจ้าหน้าทีแ่ละฝ่ายบริหาร ซ่ึงต้องคุยใหล้งตัวสะดวกทุกฝ่าย  ส่วน
ผมอยากจัดช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนจะจัดช่วงไหนนั้นขึ้นอยู่กับความ
พร้อม ส่วนโครงการศึกษาดูงานอยากให้ไปก่อนฤดฝูนมันอันตราย ถ้าจะไปไม่
เกินเดือนพฤษภาคม นำเรียนว่าการจัดงานกีฬานั้น อยากให้พวกเรากำหนด
วันเลย ส่วนการจัดปีใหม่ผมได้คุยกับเจ้าหน้าที่หลายๆ กองแล้ว ปีนี้งดครับ 
เทศบาลจดังานบ่อยแล้ว ถ้าจะจัดคงจัดหลังปีใหม่ ถ้าไม่จัดก็ไม่เป็นไร ถ้าจะ
อวยพรปีใหม่อวยพรที่ห้องก็ได้ ไม่ต้องมีกระเช้าไม่ต้องมีอะไรครับ ไม่อยาก
รบกวนพวกเรา ฉะนั้น ผมขอแจ้งสมาชิกทุกท่านได้รับทราบว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
ขึ้นอยู่กับทั้งสามภาคส่วน และอยากให้จบที่สภาฯ ว่าจะแบบไหน ช่วงไหน 
อย่างไร นำเรียนแจ้งสภาฯ ได้รับทราบ  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม          ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จัดกลางเดือน  
ประธานสภาเทศบาล มีนาคม หรือปลายเดือนกุมภาพันธ์   เชิญท่านยุทธสันต์ เหมะธุลิน  ครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เขา้ร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ เรื่องงานกีฬาจัดเดือนไหน วันไหนก็ได้ แต่ถ้าจัดวันเสาร์อาทิตย์ 

ในความเห็นของผมเจ้าหน้าที่ไม่มีวันหยุด น่าจะมีเวลาพักผ่อนกับครอบครัว
บ้าง งานวันเด็กตรงกับวันหยุด งานวิ่งก็ตรงกับวันหยุด อยากให้จัดงานวัน
ธรรมดาช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตาม ถ้าสภาฯ เห็นสมควรก็
ขึ้นอยู่กับสภาฯ  ขอบคุณครบั  

นายสุรชยั  พุทธรรม          สรุปช่วงปิดภาคเรียนให้รักษาการ ผอ.กองการศึกษาได้กำหนดวัน  ถ้าเห็นว่า 
ประธานสภาเทศบาล สมควรก็จัดเลย สำหรับเรื่องการไปศึกษาดูงาน ท่านนายกฯ และ ผอ. กองได้

พิจารณาดำเนินการ ท่านประสพอยากไปศึกษาดูงานภาคเหนือกด็ูสถานที่
ภาคเหนือที่เห็นว่าเหมาะสมเสร็จแล้วแจ้งสภาฯ อีกครั้งเพราะยังมีเวลา เรื่อง
การจัดงานปีใหม่ ท่านนายกฯ แจ้งว่างดจัดกิจกรรม ถ้าจะอวยพรไปอวยพรที่
ห้องก็ได้ ไม่ต้องมีกระเช้าไม่ต้องมีอะไร ทุกท่านคงเข้าใจแล้ว เชิญท่านเชิดชัย  
นาคะอินทร์  ครับ 

นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามที่จะมีการแข่งขันกีฬา 
สมาชิกสภาเทศบาล นั้น ที่ผ่านมาเวลาที่มีการแข่งขันกีฬาจะแจ้งแค่สมาชิกและในที่ประชุม แต่ผม

อยากให้ชัดเจนเพ่ือลูกหลานจะได้เตรียมตัว อยากให้ขึ้นป้ายให้ชัดเจน ส่ง
หนังสือให้ผู้นำชุมชน วันที่เท่าไหร ่ มีประเภทกีฬาอะไรบ้าง เพ่ือจะได้เตรียม



๑๓ 

 

จัดทีม ฝากท่านประธานไปยังคณะผู้บริหาร งบประมาณมีอยู่แล้ว ขึ้นป้ายให้
ใหญ่ๆ เหมือนงานวันลอยกระทง ทำให้ผู้คนอยากมาชมมาเที่ยว อาจจะเป็นที่
เที่ยวเล่นสำหรับลูกหลานเราก็ได้  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม          การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดแต่ละครั้งก็มีป้ายประชาสัมพันธ์  และมีการส่ง 
ประธานสภาเทศบาล หนังสือให้ผู้นำแต่ละหมู่บ้านครับ ต้องขอโทษท่านสมาชิกที่ไม่ได้แจ้งแนวทาง

ที่เคยปฏิบัติ ซ่ึงต้ังแต่เข้ารับตำแหน่งยังไม่มีการจัดแข่งขันกีฬา ขอทำความ
เข้าใจกับท่านสมาขิก ที่ผ่านมามีการซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แต่ละหมู่บ้าน มีการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และมีการส่งหนังสือให้ผู้นำชุมชนทุกครั้ง คง
เข้าใจตามนั้นนะครับ  

ระเบียบวาระท่ี  ๖ กระทูถ้าม  

นายสุรชยั  พุทธรรม เชิญท่านสำเริง  สัตถาผล  ครบั   
ประธานสภาเทศบาล  

๖.๑ โคมไฟชำรุด และขอไฟฟ้าบริการเพิ่ม 

นายสำเริง  สัตถาผล เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ  หัวหน้าส่วนทุกส่วน  สมาชิกสภาฯ ที ่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เคารพอย่างสูง บ้านนาบ่อมีโคมไฟชำรุด เจ้าหน้าทีอ่อกไปซ่อมจะใช้ไม้ดามไว้ 

อยากให้หางบประมาณซ่อมแซมโคมไฟ และขอไฟฟ้าบริการตรงทางออกบ้าน
นาบ่อ ๑ จุด  ขอบคุณครับ   

นายสุรชยั  พุทธรรม          เรื่องโคมไฟแต่ละหมู่บ้านคงจะมีปัญหาเพราะใช้มานานแล้ว อาจจะชำรุดบ้าง   
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านคำพันธ์  แก้วคำแสน  ครับ 

นายคำพันธ์  แก้วคำแสน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ แจ้งโคมไฟชำรุด หน้าบ้านนายสุริยา แก่นท้าว 

บ้านเลขท่ี ๒๔๗  หมู่ที ่ ๕ บ้านไฮ่  ถ้าลมแรงคงจะหล่น ฝากท่านผู้บริหาร
พิจารณาให้ช่างหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกสำรวจและเปลี่ยนด้วย  
ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม          สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องไฟครับ  เชิญท่านประสพ  นาเชียงใต้  ครับ          
ประธานสภาเทศบาล  

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล บ้านผักตบ หมูท่ี่ ๗  หน้าบา้นนายสุนทร ราชคำ  นางประภาพร บุญเสน  

นายเฉลิมพล คำภูแสน หลอดไฟเสีย บางครั้งเกอืบเดือนค่อยไปซ่อม หน้า
บ้านอาจารย์เฉลิมพล มีวัยรุ่นจบักลุ่มจุดประทัดที่เป็นบั้งสามเหลี่ยมเสียงดัง
มากเพราะตรงนั้นมืดมาก เป็นแหล่งซ่องสุมของวัยรุ่นหาเรื่องทะเลาะกัน
ระหว่างหมู่บ้าน อยากให้ออกไปซ่อมเร็วๆ ก่อนปีใหม่ ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม          หลายๆ ปีที่ผ่านมามีปัญหาทางออกบ้านผักตบรอยต่อบ้านตาลเนิ้ง เคยมเีรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ร้องเรียนวัยรุ่นหมู่บ้านอื่นเอาหนังสติ๊กยงิหลอดไฟ  เรื่องหลอดไฟเสียให้แจ้ง

กองช่างได้เลย  สรุปเรื่องก้านไฟชำรุดและต้องการหลอดไฟเพ่ิม  เชิญทา่น 



๑๔ 

 

นายกฯ ได้นำเรียนต่อสภาฯ ยังมีงบประมาณหรือไม่  เชิญครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกผู้ทรงเกียรต ิ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตร ี ครับ เรื่องหลอดไฟทีช่ำรุด มอบหมายกองช่างทำหนังสือถึงกำนันผู้ใหญ่บา้น

สำรวจ จะได้ทราบว่าแต่ละหมู่บ้านมีกีจุ่ดที่ชำรุด เพ่ือพิจารณางบประมาณใน
การซ่อมแซม ส่วนการขยายเขตไฟฟ้าบริการนั้นในปี ๒๕๖๗ ฝากท่านได้
เสนองบประมาณเพ่ือขยายเขตเป็นการดีที่สุด ในส่วนการออกซ่อมแซมนั้น 
ผมไดก้ำชับตลอดว่าถ้าเห็นหนังสือแล้วอยากจะให้รีบออกไปซ่อม เมื่อวานให้
ออกซ่อมที่บ้านหนองท่ม พังฮอ ซ่ึงถ้าน้อยจุดก็ไม่อยากจะให้ไปจึงอยากให้แต่
ละหมู่บ้านได้สำรวจจะได้ออกพร้อมกันหลายๆ จุด ในกรณีบ้านหนองท่ม 
พังฮอ รวมสองหมู่บ้าน ๘ - ๙ จุด  ก็จะเป็นการดีไม่เปลืองงบประมาณ ใน
กรณีบางหมู่บ้านแจ้งหนังสือเข้ามา ๑ หลอดหรือ ๒ หลอด ในลักษณะนี้ไม่
สามารถที่จะออกไปได้เพราะไม่คุ้มกับท่ีจะออกไป ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ลูกน้อง
ออกไป แต่อย่างน้อยต้องมี ๓ จุด ๔ จุด ในลักษณะนี้ ซึ่งเมื่อผู้ใหญ่บ้านแจ้ง
ในไลน์ผมก็แจ้งช่างทุกครั้ง ฝากท่านปลัด หรือ ผอ.กองช่างกำชับอีกครั้งหนึ่ง 
กรณบี้านผักตบไปซ่อมแล้วประมาณต้นเดือนแต่คงจะชำรุดอีก บ้านนาบ่อผม
ดูจากไลน์จะทราบว่าช่างออกซ่อมวันไหน แต่บางครั้งช่างก็ไม่ว่างต้องออก
สำรวจถนนจะว่างอาทิตย์ละ ๒-๓ วัน นำเรียนว่าผมจะกำชับอีกครั้งว่าการ
ให้บริการพี่น้องประชาชนนั้นเป็นงานของพวกเราและเป็นนโยบายที่ผมไดใ้ห้
ไว้ในช่วงหาเสียงด้วย การบริการให้เร็วที่สุดเป็นสิ่งที่พวกเราต้องคิดอยู่เสมอ
ว่าในเมื่อเราเข้ามาแล้วเราต้องบริหารให้ดีที่สุดเพ่ือความรวดเร็วทันใจให้ถกูใจ
กับพ่ีน้องประชาชน ผมขอรับฟังที่ท่านสมาชิกเสนอเป็นสิ่งที่ดทีีส่ะทอ้นปัญหา
ต่างๆ เพื่อจะได้แกป้ัญหาร่วมกัน ขอบคุณทุกคน ขอบทุกท่านครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  ถ้าเป็นไปได้ให้ส่งหนังสือที่กองช่างระบจุำนวน 
ประธานสภาเทศบาล หลอดให้ชัดเจน แตเ่พ่ือความรวดเร็วส่งไลน์มาก่อนส่งหนังสือภายหลัง ซ่ึง

ตามระบบการทำงานอาจจะไม่ถูกต้อง จึงอยากให้แต่ละหมู่บ้านได้ส่งเป็น
หนังสือ และสามารถตรวจสอบไดว้่ามีการออกไปซ่อมแล้วหรือไม่ อย่างไร อีก
ประเด็นเรื่องขอไฟฟ้าบริการบ้านนาบ่ออยากได้หลอดไฟตรงทางออกหมู่บ้าน 
ผมไดพู้ดคุยกับเจ้าของบ้านสามสี่ครัง้ และได้ให้เหตุผลว่าไม่มีสายพาดดับไม่
สามารถใช้สายไฟบริการได ้ ผมเสนอว่าถ้าเทศบาลมีกา้นหลอดและหลอดไฟ
ใหแ้ล้วต่อไฟจากบ้านได้ไหม ซ่ึงเจ้าของบ้านบอกว่าไม่ได้ จึงต้องพิจารณา
งบประมาณตามทีท่่านนายกฯ ได้นำเรียน ซ่ึงถ้าหลอดไฟยิ่งเยอะยิ่งมีปัญหา
ภาระค่าใช้จ่ายก็ตามมา ฝากต้องช่วยทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้วย สมาชิก
ท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ  เชิญท่านเชิดชัย นาคะอินทร์ ครับ 

นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ กราบเรียนท่านประธาน  ท่าน ผอ.ทุกกอง  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทา่น ฝากไปยังคณะผู้บริหาร ท่านพูดว่าผมจะมาบริการรับใช้ประชาชน 

แต่บางครั้งไฟเสีย ๑ จุด หรือ ๒ จุดก็บอกว่าให้เสีย ๘ จุด ก่อนค่อยไป หรือ
บ้านละ ๒ จุด บ้านละจุดไม่ไปเพราะสิ้นเปลืองงบประมาณ คำว่าเปลือง
งบประมาณผมว่าไม่ใช่ งบก็มี ท่านมาบริการประชาชนถึงจะหนึ่งหรือสองจุด
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ก็ต้องไป ถือว่าท่านบรหิาร ถา้เกิดจุดนั้นมีอุบัติเหตุทีร่้ายแรงจะทำอย่างไร 
ฉะนั้น ถ้าเกิดขึ้นควรรีบแกไ้ข ยกตัวอย่าง สายเชื่อมระหว่างอำเภออันตราย
ต้องรีบไปแก้ไข ท่านบอกว่าต้องใช้งบประมาณมาก ถ้ามากขนาดนั้นต้องตั้ง
งบประมาณไว้ รู้อยู่แล้วว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ ปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่อง
ไฟก็ต้องหาแนวทางแก้ไข เรื่องที่สอง ผมอ่านในวาระการประชุมเรื่องหิน
ลูกรังก็บอกว่าหน้าฝน หินไม่ดี การตอบของท่านผู้บริหารเหมือนไปตอบแทน
ผู้รับเหมา จริงๆ ถ้าจะจ้างเหมาห้างร้านไหนหรือบริษัทไหนต้องมีนายช่าง
ออกไปดูก่อนว่าหินพร้อมหรือยัง เขากองไว้หรอืยัง ต้องรู้แล้วตั้งแตป่ีสองปีที่
ผ่านมา ท่านบอกว่าช่วงหน้าฝนหินมีปัญหา รถไม่สะดวกเข้าไม่ได้ ซ่ึงเป็น
คำตอบเดิมๆ ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม เชิญนายกฯ ได้ชี้แจง ครบั 
ประธานสภาเทศบาล  

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตร ี ครับ การที่ผมได้พูดว่าอยากให้หลายๆ หลอดหน่อย ผมหมายความว่าอยาก

ให้หลายๆ หมู่บ้านรวมกันก็ไม่มีปัญหาในการออกไปซ่อมไฟ ผมพูดในกรณีท่ี
ผู้นำหมู่บ้านได้แจ้งเข้ามาในไลน์กลุ่มประสานและไลน์นายกฯ จึงอยากให้ผู้นำ
ไดแ้จ้งเขา้มา ขอนำเรียนว่าการให้บริการนั้นเป็นสิ่งที่ด ี  ตามท่ีท่าน ส.ท. ได้
นำเรียนเรื่องการลงหินลูกรัง ซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้ออกตัวถ้าลงไม่ได้ก็คือลงไม่ได้ 
ไม่เป็นไรครับ ในการทีห่ลายๆ ท่านได้เสนอผมก็รับฟัง และจะนำไปปรับปรุง
แก้ไขในโอกาสต่อไป สิ่งไหนที่บางครั้งทำไม่ถูกหรือผิดพลั้งไปกต็้องขอกราบ
ประทานอภัยทุกท่านด้วย บางครั้งก็ไม่ถูกใจหมดทุกคน ถูกใจบ้างไม่ถูกใจ
บ้าง การทำงานนั้นถ้าไม่ผิดเลยก็ไม่ใช่ ต้องมีผิดมีถูกคละเคล้ากันไปในการ
บริหารจัดการต่างๆ ขอรับไว้เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั เรื่องหินลูกรังแต่ไหนแตไ่รกเ็ป็นในลักษณะนื้  ถ้า 
ประธานสภาเทศบาล ลงหินลูกรังในช่วงหน้าฝนชาวบ้านก็บ่นว่าเหมือนเดิม มันเละก็ยังจะเอามาใส่ 

ทัง้นี้ทั้งนั้น เราก็ต้องช่วยกนับอกชาวบ้าน ต้องมีการพูดคุยกับเขาบ้าง ปัญหา
ในช่วงหน้าฝนจะยุ่งยาก ผู้รับเหมาทำงานไม่ได้ก็ต้องขยายเวลาออกไปอีก 
ฉะนั้น ฝากท่านสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเขา้ใจ สมาชิกท่านใดมี
เรื่องจะสอบถาม เชิญท่านประยุทธ  สาลีศรี  ครับ 

๖.๒  การแก้ปัญหาหญ้ารกสองข้างทาง 

นายประยุทธ  สาลีศรี กราบท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ   ท่านผู้บริหาร  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากองทุกส่วนที่เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ถนนไปบ้านโค้งป่ากล้วย 

และถนนเข้าบ้านดอนยานางตรงสะพาน ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมี
หญ้าปกคลุมสองข้างทางจะมองไม่เห็นถนน ชาวบ้านสัญจรไป-มาลำบาก ถ้า
มีงบหรือไม่มีอย่างไร อยากให้พิจารณาเครื่องตัดหญ้าสักสองสามเครื่อง  ฝาก
ผู้บริหารได้พิจารณา  ขอบคุณครับ 

 



๑๖ 

 

นายสุรชยั  พุทธรรม ส่วนนี้คงจะเป็นความรับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้าน ถ้าให้เทศบาลรับผิดชอบ 
ประธานสภาเทศบาล ทั้งตำบลคงจะยาก ต้องไปถางหญ้าให้ตลอดแนวเส้นทาง เทศบาลเรารวมแล้ว

ไม่น้อยกว่า ๗๐ กิโลเมตร และเราไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนั้นไว้ด้วย ไม่
เหมือนเทศบาลวาริชภูมิทำได้เพราะพ้ืนที่แคบ ฉะนั้น ผมอยากให้ท่านสมาชิก
ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจง ครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ กรณีถนนระหว่างหมู่บ้านหรือ

ถนนภายในหมู่บ้านที่หญ้าขึ้นรก คงจะต้องขอความร่วมมือผู้นำชุมชนร่วมกับ
กรรมการหมู่บ้านช่วยพัฒนา จริงๆ แล้วเทศบาลมีงบของกองทุนให้ในปีหนึ่งๆ 
ประมาณหกพันบาท ในการบริหารจัดการเพ่ือตัดหญ้าทำลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายร่วมกับ อสม. อยากจะให้ทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนเพ่ือที่จะบริหาร
งบในส่วนนี้ ถ้าต้องออกไปถนนทุกสายกเ็หมือนกับทีท่่านประธานได้นำเรียน 
เจ้าหน้าที่อาจจะไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ คงจะต้องขอความร่วมมือ
กับผู้นำชุมชน อสม. หรือกรรมการหมู่บ้านต่างๆ ต่อไป ขอบคุณครบั  

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ งบกองทุนหกพันบาทสำหรับบ้านงิ้วต้องรับผิดชอบ 
ประธานสภาเทศบาล รอยต่อจากบ้านหนองท่มตัดหญ้าทำความสะอาด แต่ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่และ

ขอให้เทศบาลออกไปตัดกรณีนี้ได้ครบั แต่ถ้าเปน็การตัดหญ้าคงต้องขอความ
ร่วมมือจากผู้นำชุมชนตามที่ท่านเลขาฯ ได้นำเรียน ฝากท่านสมาชิกทำความ
เข้าใจกับชาวบ้านด้วย   เชิญท่านศรีสวาท  หินอ่อน ครับ  

๖.๓  เสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนลิ่ม    

นางศรีสวาท  หินอ่อน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผอ.กอง และ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางศรีสวาท หินอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาล  

เขต ๑  ขอเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนลิ่ม ทีเ่ป็น
ฝุ่นคลุ้งมาก  จึงขอเสนอไว้ในที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ได้พิจารณา  ขอบคุณค่ะ 

นายสุรชยั  พุทธรรม อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาให้เสนอประชาคมบรรจุใน  
ประธานสภาเทศบาล แผนฯ ด้วย ถ้าไม่มีในแผนฯ ไม่สามารถทำไดค้รับ สมาชิกท่านใดจะสอบถาม

เพ่ิมเติมครับ  ถ้าไม่มี เชิญท่านนายกฯ ได้สรุปครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ เจ้าหน้าที ่และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตร ี ทุกทา่นครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  ซ่ึงหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา

ได้มีการประชุมร่วมกัน ซ่ึงในปีนี้การประชุมเป็นไปด้วยดีต้องขอชมเชย ตามที่
ท่านศรีสวาทได้นำเรียนโครงการนั้น เทศบาลไดส้่งเรื่องของบประมาณแล้ว 
แต่จะได้รับงบประมาณหรือไม่นั้นยังไม่ทราบ ซึ่งมีหลายโครงการที่ส่งไปเพ่ือ
ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ นำเรียนแจ้งให้ทราบ ส่วนหลายๆ ประเด็น ไม่ว่าจะ
เป็นการซ่อมไฟ หรือหลอดไฟเสีย ให้ ผอ.กองช่าง ทำหนังสือแจ้งผู้นำแตล่ะ
หมู่บ้านสำรวจ และให้ช่างออกไปซ่อม เรื่องการแข่งขันกีฬามอบรองปลัดได้
ดำเนินการ จัดวันไหนที่เหมาะสมช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ยังพอมีเวลา 
การไปศึกษาดูงานคงมกีารพดูคยุกนัอีกครั้งว่าจะกำหนดไปช่วงไหน ส่วนการ



๑๗ 

 

จัดงานปีใหม่ ผมได้นำเรยีนในข้างต้นแล้ว ซ่ึงหลายๆ อย่างที่ท่านปลัดได้นำ
เรียนข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ หรือเรื่องบันทึกการประชุม หากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามได้ เรื่องการทำงานผมพร้อมน้อมรับทกุอย่างที่ท่านสมาชิก
หรือเจ้าหน้าที่ได้เสนอแนะ หลายสิ่งหลายอย่างบางครั้งการทำงานมีผิดมีถูก 
ผมในนามคณะผู้บริหารขอกราบประทานอภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
ขอบคุณครับ  

นายสุรชยั  พุทธรรม วันนี้ สภาฯ ไดป้ระชุมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ต้ังแต่ระเบียบวาระท่ี ๑, ๒, 
ประธานสภาเทศบาล ๓, ๔, ๕ และ ๖ ครบทุกวาระแล้ว  ขอขอบคุณท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร 

เจ้าหน้าทีทุ่กท่านทีใ่ห้ความร่วมมือในการประชุมลุล่วงไปด้วยดี ผมขอปิดการ
ประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕   

เลิกประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

                                  (ลงชื่อ)     ธัญพร  เหลือหลาย     ผู้จดบันทึกการประชุม 
            (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

             นักจดัการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 

                                   (ลงชื่อ)    สุรพัฒน์  พุฒธรรม    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม)  

                 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

         (ลงชื่อ)    สุรชัย   อินทรพานิชย์    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสุรชัย   อินทรพานิชย์) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)      วิลัยวรรณ  ทัศมี        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางวิลัยวรรณ  ทัศมี) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)  ปัญญา  โมราราช      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายปัญญา  โมราราช)       
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

          - ที่ประชุมฯ มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เมือ่วันที่ ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๕  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ประธานสภาฯ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน     

            (ลงชื่อ)    สุรชัย  พุทธรรม    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (นายสุรชัย  พุทธรรม)  

              ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
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